

ใบปลิวนัดหยุดงานต้าน สพฐ.ถูกยึดครอง

● นำเสนอเมื่อ 20 พ.ย. 2558

“ดาวพงษ์” ปรามอย่าทำตามความรู้สึก “การุณ” เชื่อคนสร้างสถานการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีใบปลิวบันทึกข้อความ เรื่องแถลงการณ์การรวมพลังเรียกร้องความเป็นธรรม และต่อต้านกลุ่มกระบวนกรยึดครอง สพฐ.ที่ชั่วร้าย ถึงแก่นนำและพี่น้องผู้เป็นกำลังสำคัญของ สพฐ. โดยใจความสำคัญระบุว่าขณะนี้มึกลุ่มกระบวนกรยึดครอง สพฐ.ที่ชั่วร้าย อาศัยจังหวะที่ทหารมีอำนาจเข้ามาเสียบตำแหน่งสำคัญใน สพฐ. โดยคนที่มีศักยภาพใน สพฐ.ไม่ได้รับการแต่งตั้งแม้แต่คนเดียว และยังมีการแต่งตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษแบบแทกทีมมากินเงินหลวง นอนโรงแรมและคอร์รัปชันอย่างไม่ละอายใจ ใบปลิวยังระบุด้วยว่าการทำงานในระดับชาติไม่จ่าย วิทยุทัศน์ของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ ผอ.สถานศึกษาแคบเกินกว่าที่จะทำงานใหญ่ระดับชาติ ถึงเวลาที่ต้องรวมตัวต่อต้านการตั้งคนขามหัวโดยไม่ดูศักยภาพ เพื่อให้กระบวนกรชั่วร้ายที่ยึดครอง สพฐ.ได้รู้สำนึกและเกิดอาการง้อ ไม่กล้าทำอะไรโดยไม่เกรงใจคน สพฐ. โดยนัดแสดงพลังต่อต้านด้วยการนัดหยุดงานพร้อมกันในวันที่ 11 ธ.ค.นี้

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ได้อ่านใบปลิวดังกล่าวแล้วไม่รู้ว่าต้องการอะไร เพราะขณะนี้ สพฐ.ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ตนมองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์มากกว่า เพราะผู้ถูกระบุชื่อเป็นแก่นนำก็มาขอโทษตน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่ตนให้ นายชล่ำ อรรถธรรม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากฎเกิด มารักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงอาจมีคนไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม อยากถามว่า ผอ.เขตพื้นที่เป็นคน สพฐ.หรือเปล่า การมองว่าเขามายึดครอง สพฐ. ตนมองว่าเป็นเรื่องตลก

ด้าน พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้อ่านใบปลิวแล้วแต่จะให้เชื่อข้อมูลทั้งหมดคงไม่ได้ ไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไร ถัดต้องการจะสื่อสารข้อมูลถึงตนเองให้สงเรื่องมายังตนโดยตรง ตนพร้อมจะตรวจสอบให้ และจะเก็บเป็นความลับ ส่วนเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการที่ไม่มีศักยภาพและขามหัวคนอื่นนั้น ตนให้อำนาจผู้บริหารองค์กรหลักในการพิจารณา เมื่อเลือกใครขึ้นมาจะถูกจะผิดคนที่คัดเลือกก็ต้องรับผิดชอบ แม้กระทั่งการตั้งนายการุณตนก็พร้อมจะรับผิดชอบ ส่วนที่จะมีการนัดหยุดงานในวันที่ 11 ธ.ค.นั้น คนเป็นข้าราชการมีผู้บังคับบัญชาหากมีอะไรก็ควรจะมาพูดคุยกัน ไม่ใช่ทำอะไรตามความรู้สึก.

ที่มา [ไทยรัฐ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558](#)